
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 89  —  87. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um smádýr.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

1. Eru að nema hér land ný smádýr sem hafa áhrif á heilsu manna?
2. Ef svo er, hvernig verður heilbrigðisþjónustan búin undir það og hvernig verður almenn-

ingur upplýstur?

Skriflegt svar óskast.


